

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ยูเอ็นจัดเทิดพระเกียรติ ในหลวง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ บางกอกโพสต์
๒. “ยื่นผลชันสูตร รัชชชัย เชื่อทำให้ตาย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “อายัดทรัพย์คดีชูวงษ์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ
๒. “ร้องศาลไต่สวน ที่ดินพังงา ตาย” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

Source :

ไทยรัฐ

Date : 30 ต.ค. 2559

Page :

15

No :

อายัดทรัพย์สินคดีชวงษ์ : กรณีนางศิริรัตน์ แซ่ตั้ง อายุ 52 ปี และนายกันต์ แซ่ตั้ง อายุ 28 ปี ในฐานะผู้จัดการมรดกนายชวงษ์ แซ่ตั้ง นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เสียชีวิตปริศนาจากอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อปี 2558 ยื่นฟ้อง น.ส.กัญธนา ศิวานากุล พรืดดี สาว พ.ต.ท.บรรยณ ตั้งภากรณ์ อดีต รมช.พาณิชย์ ผู้ขับรถวันเกิดเหตุบริษัทหลักทรัพย์และพนักงานบริษัทอีก 2 คน เป็นจำเลยที่ 1-5 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรียกคืนทรัพย์สิน หุ่นหลักทรัพย์ เงินในบัญชี และบ้านพร้อมที่ดินย่านนนทบุรี รวมมูลค่า 228 ล้านบาท ซึ่งถูกโอนโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายเอกคำขุ้ม ทนายความนางศิริรัตน์ เผยว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอายัดหุ้น EA ของนายชวงษ์ที่อยู่ในบัญชีของ น.ส.กัญธนา 5,759,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพย์ WIN จำนวน 10 ล้านบาท และอายัดเงินในบัญชีเลขที่ 909-0-45386-2 ของ น.ส.กัญธนา 55,980,275.87 บาท และห้ามโอนย้ายบ้านและที่ดิน ต.ขุนกลอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.เป็นต้นไป ส่วนคดีอาญาต้องรอ ผบ.ตร.สรุปความเห็นส่งอัยการสูงสุด หลังจากอัยการกรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีโอนหุ้นก่อนหน้านี้ ส่วนคดีที่ครอบครัวนายชวงษ์ร้องให้อายัดทรัพย์สิน น.ส.สุรชา วชิรกุลทล หรือป้อนข้าว กับพวกศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำตัดสินมูลค่าฟ้องวันที่ 29 พ.ย.59

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

30 ต.ค. 2559

Page :

7

No :

59484776

รื่องศาลไต่สวน‘ที่ดินพังงา’ตาย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก ร.ต.ท.กฤติเดช ขอบคำชาย รอง สว. (สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง ได้นำสำนวนคำร้องไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพ การเสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกุล อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดิน จ.พังงา ผู้ต้องหาออกเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ ภายในห้องขังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา มามอบให้นายรุจ เชื้อนสุวรรณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพต่อศาลอาญา

นายรุจกล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้มาส่งสำนวนคำร้องไต่สวนการตายให้อัยการ เพื่อให้อัยการทำคำร้องขอให้ศาลไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพนายธวัชชัย ว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่า ใครเป็นผู้กระทำเท่าที่จะทราบได้ เพื่อประกอบสำนวนในการกล่าวผู้ที่ทำให้ตายต่อไป ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 โดยพนักงานอัยการจะต้องยื่นคำร้องไต่สวนการตายต่อศาลภายใน 30 วันตามที่กฎหมายกำหนด

“กรณีที่มีบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำให้ตาย ตายจากอุบัติเหตุ หรือตายโดยยังไม่ได้ปรากฏเหตุ โดยเฉพาะการตายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงาน หรือระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานที่อ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ กฎหมาย กำหนดให้มีการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพ โดยมีแพทย์ เจ้าพนักงานปกครอง เข้าร่วมกับเจ้าพนักงานสอบสวนด้วย และจะต้องทำสำนวนไต่สวนการตายส่งให้อัยการ เพื่อยื่นให้ศาลไต่สวนสาเหตุการตาย เมื่อศาลไต่สวนการตายแล้ว คาดว่าข้อเท็จจริงต่างๆ จะปรากฏออกมา และหากศาลมีสั่งแล้วถึงสาเหตุการตาย สำนวนก็จะต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป” นายรุจกล่าว